

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Số 4026 /BYT-BM-TE
v/v: kiểm tra và báo cáo thông
tin đăng trên báo điện tử.

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

Ngày 12/7/2019 Báo điện tử baomoi.com có đăng bài liên quan đến thông tin nhiều xác thai nhi bị vứt bỏ tại các bãi rác được bà Đỗ Thị Cúc đem về chôn cất (xin gửi kèm theo bài báo). Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nam:

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin báo đăng.
2. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về xử lý chất thải y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả cơ sở y tế ngoài công lập) có cung cấp dịch vụ phá thai trên địa bàn toàn tỉnh và báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em) trước ngày 31/7/2019 theo địa chỉ ngocdth.bmte@moh.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTT. Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Vụ Truyền thông-TĐKT (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đình Anh Tuấn

27.000 thai nhi bị bỏ rơi, người phụ nữ này âm thầm chôn cất suốt 10 năm

Mặc lời đàm tiếu của thiên hạ, người phụ nữ làm nghề đồng nát tại vùng quê Hà Nam vẫn miệt mài tới bệnh viện, phòng khám mỗi ngày để nhận thai nhi bị bỏ rơi mang về chôn cất.

Nếu chỉ nghe qua, nhiều người sẽ cho rằng công việc thường ngày của bà Đỗ Thị Cúc (49 tuổi, trú tại làng Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là rồi hơi, "trần đời có một",... nhưng khi được gặp, tiếp xúc, sẽ không còn ngạc nhiên bởi cảm nhận được sự yêu mến trẻ nhỏ vô bờ của bà.

Bà đồng nát hơn 10 năm thu gom, chôn cất thai nhi

Ngôi nhà cấp 4 của bà Cúc nằm nép mình ở một góc làng nhỏ ở tỉnh Hà Nam. Từ đầu cổng đến cuối sân, đâu đâu cũng thấy những chiếc tiểu nhỏ, mà theo bà Cúc, những thứ này là vật "không thể thiếu" đối với bà trong suốt nhiều năm qua.

Vợ chồng bà Cúc sinh được 4 người con, con trai cả đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; con trai thứ thì theo bố làm lao động tự do quanh xã; 2 con gái đang học cấp 2. Mặc dù kinh tế gia đình không thuộc diện khá giả, nhưng mẹ, chồng và các con luôn ủng hộ bà Cúc "cưu mang" các thai nhi bị bỏ rơi, và nuôi nấng cặp anh em sinh đôi 5 tuổi và một bé gái hơn 10 tháng tuổi, đều là con nuôi trong gia đình vốn đã đông con.

Bé bé Hồng Ân (hơn 10 tháng tuổi, con gái nuôi của bà Cúc) trong tay, bà Cúc kể lại, năm 2009, nhà bà rất nghèo. Ngoài những ngày mùa, chồng bà đi làm thợ mộc, còn bà hàng ngày vẫn quanh quẩn ở những bãi rác trong xã để nhặt nhanh bao tải, túi nilon, đồ nhựa bỏ,... những gì có thể bán được tiền, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Vào một buổi chiều hè 2009, trong lúc đang nhặt phế liệu tại bãi rác, bà Cúc tình cờ phát hiện một bọc nilon màu đen. Khi mở túi ra thì bà phát hiện bên trong chứa 7 xác thai nhi. Sau vài phút định thần, bà đã quyết định mang về để chôn cất.

"Bán số phế liệu kiếm được, tôi dùng cả 38.000 đồng mua khăn trắng, hộp nhựa và lựa phần đất ngay trong vườn nhà để làm mộ cho các con. Vì là lần đầu nên tôi cũng chỉ biết làm như vậy", bà Cúc nhớ lại.

Ngày hôm sau ra bãi rác làm việc, bà Cúc lại tiếp tục phát hiện thêm những thai nhi bị vứt bỏ. Có những thai nhi còn lành lặn, cũng có những thai nhi bị thú hoang ăn mất nhiều phần cơ thể. "Thấy các con nằm tại nơi xú ối như vậy tôi không kìm được lòng", bà Cúc kể lại mà vẫn không kìm được nước mắt.

Kể từ đó, bà Cúc âm thầm làm thêm công việc này trong những buổi đi nhặt rác. Cho đến mùa xuân 2010, khi bà đi làm như thường lệ thì thấy bãi rác đã bị san phẳng.

"Khi đó mọi người thấy tôi làm công việc này, nhiều hàng xóm dèm pha, rồi có người ác miệng nói tôi mang thai nhi về đi bán cho những nơi làm thuốc trường sinh bất lão, trục lợi. Rồi công an cũng đến tận nhà, ra tận nơi chôn cất các thai nhi, họ mới tin. Sau đó một thời gian thì bãi rác bị dẹp bỏ, nhưng cứ nghĩ đến những sinh linh bé nhỏ bị vứt bỏ, không nơi yên nghỉ là tôi lại lóc cóc đạp xe những bãi rác xung quanh, đến các phòng khám, bệnh viện xin mang các con về", bà Cúc kể lại.

Thời gian đầu các phòng khám, bệnh viện cũng không muốn cho về, nhưng sau thấy bà làm vì tâm linh, không mục đích nên họ nói để lại số điện thoại, có thai nhi là họ gọi đến mang về chôn cất. Có những hôm ít thì vài bé, lần nhiều đến hơn 5 chục bé.

Làm nhiều có kinh nghiệm, bà Cúc bắt đầu mua tiểu sành để đặt các bé vào chôn cất. Nhiều khi bí tiền, bà mua những tấm xi măng về, sau đó nhờ chồng ghép lại thành tiểu để

giảm chi phí. Tính tới thời điểm hiện tại, bà Cúc đã mang về chôn cất được hơn 27.000 thai nhi bị bỏ rơi.

"Mấy năm gần đây, cứ tan mỗi buổi chợ là tôi lại đi khắp các bệnh viện, phòng khám trong và ngoài tỉnh để xin các con về. Những tháng hè, có tháng tôi mang được gần 600 thai nhi về chôn cất, còn tính trung bình thì mỗi tháng cũng đưa được khoảng 300 con về", bà Cúc cho hay.

Xin đừng bỏ rơi các con!

Vào năm 2014, một nữ sinh đại học lỡ mang bầu, cái thai đã hơn 8 tháng nhưng cô gái muốn phá đi. Sau khi thuyết phục, bà Cúc vay nóng hơn 11 triệu để đưa nữ sinh đi đẻ. Sau đó, bà nhận cả 2 bé sinh đôi về nuôi dưỡng. Đến giờ, 2 cháu cũng đã được 5 tuổi.

"Thời điểm mang thai, nữ sinh vẫn đi dạy thêm, cuốn khăn để che đi cái thai nên Bảo Quốc và Bảo Khánh sinh ra bị tật bẩm sinh về mắt. Nhiều khi tôi vẫn trêu con, mẹ đen quá, vợ được 2 đứa lé thì hai đứa lại khi khi cười và bảo, con vẫn nhìn tốt mà", bà Cúc cười.

Gần đây nhất, vào tháng 9.2018, trên đường đi "đón các con" về nhà, bà Cúc nghe tiếng khóc dưới bờ đê. Bà lại gần thì thấy một bé gái, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn, dây rốn cắt qua loa và trên người không có giấy tờ.

"Tôi mang cháu về, đưa tới bác sĩ cắt lại dây rốn và nhận nuôi luôn con, đặt tên là Hồng Ân. Cháu trộm vía ngoan ngoãn, ăn xong là ngủ, rất ít khóc", bà Cúc nói.

Không muốn tình trạng phá thai, bỏ rơi các cháu bé diễn ra tràn lan, bà Cúc để lại số điện thoại tại các bệnh viện, phòng khám để khi có trường hợp phá thai nào bà sẽ được biết và tới khuyên nhủ. Đồng thời, hề biết trường hợp nào gặp vấn đề, chuẩn bị phá thai là bà chủ động chạy tới thuyết phục giữ lại bằng mọi cách. Đến nay, nhờ sự thuyết phục của bà, đã có 79 bé được sinh ra trên đời.

Ngoài việc khuyên nhủ các bạn trẻ không nên phá thai và cần trang bị cho bản thân kiến thức an toàn sinh sản, bà Cúc còn tổ chức những buổi "ngoại khóa" cho các bạn trẻ trong và ngoài địa bàn.

"Tôi mời các bạn trẻ về nhà và cho gặp các con (được bà Cúc mang về, bảo quản trong điều kiện lạnh, 1 tháng bà Cúc đưa các thai nhi ra nghĩa trang 1 lần) để các bạn trẻ biết suy nghĩ hơn, giáo dục các bạn trẻ về tính nhân đạo, có biện pháp ngừa thai, hạn chế việc phá thai", bà Cúc cho hay.

Chia sẻ về dự định tương lai, bà Cúc cho biết chỉ cần còn sức khỏe thì bà vẫn sẽ đi khắp các ngõ ngách, bệnh viện,... để đón "các con" về. Đồng thời, qua các phương tiện truyền thông, bà cũng mong các bố mẹ, các bạn trẻ đừng bỏ rơi các con, để các con được sinh ra, được làm người.

Trần Cường